

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯỚNG HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48 /KH-UBND

Hướng Hoá, ngày 20 tháng 3 năm 2015

**KẾ HOẠCH
Phân bổ đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020)
huyện Hướng Hoá**

I. Mục đích:

Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020) huyện Hướng Hoá là nơi hội tụ, kết tinh của phong trào Thi đua yêu nước, nhằm tôn vinh và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội 5 năm qua (2010-2015). Đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến là những Anh hùng, đại diện cho tập thể Anh hùng, chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực công tác, các thành phần kinh tế, tôn giáo, dân tộc và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.

Hội nghị điển hình tiên tiến là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Hướng Hoá Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Hội nghị có ý nghĩa về chính trị, kinh tế - xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng và phát triển quê hương Hướng Hoá giàu đẹp, “tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phấn đấu trở thành “Huyện miền núi kiểu mẫu” như lời của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn căn dặn trong lần về thăm huyện tháng 02 năm 1977.

Để thực hiện tốt yêu cầu của Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020) Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện quy định nội dung về phân bổ đại biểu như sau:

II. Nguyên tắc phân bổ đại biểu:

1. Căn cứ vào kết quả thi đua và danh hiệu thi đua đã được Nhà nước, được tỉnh, huyện khen, phong tặng. Số lượng tập trung phân bổ là các anh hùng, đại diện các tập thể anh hùng, Chiến sỹ Thi đua và các điển hình tiên tiến của tỉnh, huyện từ năm 2010 đến nay.
2. Việc phân bổ đại biểu có tính đến đặc điểm địa lý, dân số và các đặc điểm khác. Đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các địa bàn, ngành nghề và các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể. *Có tỷ lệ hợp lý đại biểu là nữ, độ tuổi, các thành phần kinh tế; ưu tiên đối tượng lao động trực tiếp, có thành tích trong các phong trào thi đua.*
3. Thành lập các đoàn đại biểu theo các xã, Thị trấn, các ban ngành đoàn thể, đơn vị thi đua.

III. Tiêu chuẩn đại biểu:

Đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến là những người ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của huyện từ năm 2010 - 2015. Các đại biểu chính thức dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1. Đã được tặng Huân chương Lao động hạng ba trở lên.

